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	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.วันวิสาข์	 ศรีสุเมธชัย	 รองประธานสภาคณาจารย์	 คนท่ี	 1	 พร้อมด้วย	 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ปรัญรัชต์	 ธนวิยุทธ์ภัคดี	 รองประธานสภาคณาจารย์	 คนที่	 2	 และผู้ช่วยศาสตราจารย์	 
ดร.ชาญยศ	ปล้ืมปิติวิริยะเวช	 สมาชิกสภาคณาจารย์	 ร่วมพิธีทำาบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล	 และพิธี 
ถวายราชสดดุนีอ้มรำาลกึในพระมหากรณุาธิคณุ	พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร	มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช	
บรมนาถบพิตร	 เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ	 และวันพ่อแห่งชาติ	 เม่ือวันท่ี	 3	 ธันวาคม	 2564	 
ณ	สำานักงานอธิการบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล	ศาลายา
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สารจากประธานสภาคณาจารย์	สารจากประธานสภาคณาจารย์	
โดย		อาจารย์	ดร.ธิติคม	พัวพันสวัสด์ิโดย		อาจารย์	ดร.ธิติคม	พัวพันสวัสด์ิ

	 ในเดือนน้ีสภาคณาจารย์ ได้ผลักดันสวัสดิการเงินชดเชยซึ่งถือเป็นสวัสดิการหนึ่งท่ีสำาคัญสำาหรับ 
พนักงานมหาวิทยาลัย	 น่ันคือการท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยของเราได้รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่าที่กฎหมายแรงงาน
กำาหนด	นั่นคือ	13.3	เท่า	เมื่อทำางานมาครบ	20	ปี	รวมถึงการปลดล็อคเรื่องเงินชดเชยสำาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
ที่บรรจุตั้งแต่	1	มกราคม	พ.ศ.	2557	ซึ่งแต่เดิมต้องทำางานถึงอายุครบ	60	ปี	ถึงจะได้รับเงินชดเชย	ได้มีการปรับแก้
เป็น	ได้รับเงินชดเชยเมื่อทำางานครบ	6	ปีขึ้นไป	และทำางานครบสัญญา	นอกจากนี้	สำาหรับผู้ที่ต่อเวลาการปฏิบัติงาน	
หากมีปัญหาสุขภาพไม่สามารถทำางานครบระยะเวลาในสัญญาได้	 หากมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐ	หรือ	
เอกชน	 ก็สามารถได้รับเงินชดเชยได้เช่นกัน	 และในอีกข้อบังคับหน่ึงได้กำาหนดให้	พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีเลือก 
สวัสดิการรักษาพยาบาลแบบที่	1	สามารถเปลี่ยนเป็นสวัสดิการรักษาพยาบาลแบบที่	2	ได้	

	 นอกจากนี้	 ยังมีการเปล่ียนแปลงท่ีสำาคัญ	 คือ 
เรื่องการขอตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	มหาวิทยาลัย 
ได้กระจายอำานาจไปยังส่วนงานที่มีความพร้อมท้ัง	 8	 
ส่วนงาน	ให้สามารถดำาเนินการทีส่่วนงานได้	ซึง่จะชว่ยลด
ปัญหาคอขวดท่ีมหาวิทยาลัย	 และทำาให้้หลาย	ๆ	คนได้ 
รับตำาแหน่งวิชาการได้เร็วขึ้น	 อนาคตจะขยายไปยัง 
ส่วนงานท่ีเหลือและอาจขยายไปถึงการขอตำาแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ ได้	 รายละเอียดต่าง	 ๆ	 ติดตามได้ใน 
ข่าวฉบับนี้

สวัสดีปีใหม่ท่านผู้อ่านทุกท่าน

	 ส่วนท่ีหลาย	 ๆ	 คนถามถึงเรื่องการฉีดวัคซีน 
เขม็ต่อไป	ท้ังบุคลากรและนักศกึษาสามารถลงทะเบยีนเพือ่
รับการฉีดวัคซีนเข็มต่อไปได้ท่ีเว็บไซต์ศูนย์การแพทย์
กาญจนาภิเษกได้เลยนะครับ	 ในช่วงน้ียังคงต้องเว้นระยะ
ห่างกันเหมือนเคย	 เน่ืองจากจะมีมาตรการท่ีเข้มข้นขึ้น 
เพื่อรับมือกับโอไมครอน	 และเตรียมความพร้อมสำาหรับ
การเปิดภาคเรียนท่ี	 2	 ท่ีจะมีการเรียนแบบผสมผสาน 
ทั้งแบบออนไซต์	และออนไลน์	

  	สุดท้ายนี้ขอให้ผู้อ่านทุกท่านมีความสุข	สุขภาพแข็งแรง	รับปีใหม่กันทุกท่านนะครับ	
	 	 	 	 	 	 พบกันใหม่ฉบับหน้า	
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	 ข้อบงัคบัมหาวทิยาลัยมหิดล	วา่ดว้ยตำาแหน่ง
วชิาการ	(ฉบับท่ี	5)	พ.ศ.	2564	เปน็การกระจายอำานาจ
จากส่วนกลางไปยังส่วนงานท่ีมีความพร้อม	 โดย
กำาหนดให้อนุกรรมการพิจารณากล่ันกรองการขอ
ตำาแหน่งวิชาการระดับส่วนงาน	 ทำาหน้า ท่ีของ 
คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองการขอตำาแหน่ง
วิชาการ	 (ก.พ.ว.)	 หมายความว่ากระบวนการขอ
ตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิเศษ	 จะดำาเนินงานพิจารณาตรวจสอบเอกสาร 
หลักฐานต่าง	ๆ 	ต้ังแต่แบบฟอรม์การขอตำาแหน่ง	ระยะ
เวลาปฏิบัติงาน	ภาระงานสอน	การประเมินการสอน	
ผลงานทางวิชาการ	จริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ	หากครบถ้วน	จะเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ไปให้คณะกรรมการพิจารณาตำาแหน่งวิชาการเห็น
ชอบ	หลังจากน้ัน	จะทำาการแต่งต้ัง	 ติดต่อทาบทาม

ผู้ทรงคณุวฒุ	ิและพจิารณาผลการประเมนิจากผู้ทรง
คุณวุฒิท่ีส่วนงาน	 แล้วจึงสรุปส่ง	ก.พ.ว.	 เพื่อเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติแต่งต้ัง/ไม่แต่งต้ัง 
ต่อไป	จะเห็นว่ากระบวนการส่วนใหญ่จะดำาเนินการท่ี 
ส่วนงานซึ่งน่าจะช่วยลดความล่าช้าได้

	 ในช่วงแรกจะดำาเนินการที่	8	ส่วนงานคือ	
	 	-	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	
	 	-	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	
	 	-	คณะวิทยาศาสตร์	
	 	-	คณะเทคนิคการแพทย์	
	 	-	คณะเวชศาสตร์เขตร้อน	
	 	-	คณะทันตแพทยศาสตร์	
	 	-	คณะเภสัชศาสตร์	
	 	-	สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

	 ภายหลังจะขยายไปยังส่วนงานท่ีเหลือ	 นอกจากน้ี	 หากการดำาเนินงานเป็นไปด้วยดี	 ในอนาคต
มหาวิทยาลัยอาจมอบอำานาจการพิจารณาตำาแหน่งรองศาสตราจารย์ไปยังส่วนงานได้เป็นเฟสต่อไป

 2.	เงินชดเชย	13.3	เท่าของเงินเดือนเมื่อทำางานครบ	20	ปี	
	 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล	 ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย	 (ฉบับที่	 7)	
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	 (ฉบับท่ี	 7)	
กำาหนดให้ลูกจ้างซึ่งทำางานครบ	20	 ปีขึ้นไป	 ให้จ่าย 
ค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำางานส่ีร้อยวัน	

ซึ่งมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ	4	เมษายน	
พ.ศ.2562	ถงึแม้วา่ตามพระราชบัญญติัมหาวทิยาลัย
มหิดลจะกำาหนดไว้ว่า 	 พนักงานมหาวิทยาลัย 
ไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายแรงงานก็ตาม	สภาคณาจารย์
ได้ดำาเนินการเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อให้พนักงาน

บทความโดย		

อาจารย์	ดร.ธิติคม	พัวพันสวัสดิ์
ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล

	 สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน	สำาหรับในเดือนธันวาคมซึ่งเป็นเดือนส่งท้ายของปี	 สภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมครั้งท่ี	 575	 เม่ือวันท่ี	 15	 ธันวาคม	พ.ศ.	 2564	 ได้ผ่านข้อบังคับที่สำาคัญและเก่ียวข้อง 
กับการขอตำาแหน่งวิชาการ	 สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการเก่ียวกับเงินชดเชย	 ซ่ึงเป็นส่ิงท่ี 
สภาคณาจารย์พยายามผลักดันมาตลอดทั้งปีน้ี	 เพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยของเรามีสวัสดิการ 
ท่ีไม่น้อยกว่ากฎหมายแรงงานและทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยอื่น	 รวมถึงสร้างความผูกพันในการทำางาน 
กับมหาวิทยาลัยมหิดล

 1.	ตำาแหน่งวิชาการ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดำาเนินการที่ส่วนงาน

ข่าวดีรับปีใหม่
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มหาวิทยาลัยมีสวัสดิการไม่น้อยกว่ากฎหมาย 
แรงงาน	รวมถึงเป็นการสร้างความผูกพันกับองค์กร	
โดยกำาหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีทำางานครบ
ย่ีสิบปีขึ้นไป	 ให้ได้รับเงินชดเชย	 13.3	 เท่าของอัตรา 
เงินเดือนสุดท้าย	และแก้ปัญหาของผู้ที่เริ่มบรรจุตั้งแต่		
1	มกราคม	พ.ศ.	2557	ซึ่งเมื่อก่อนไม่ได้รับเงินชดเชย
จนกว่าจะทำางานจนครบอายุ	 60	 ปี	 เป็น	 ให้ได้รับเงิน
ชดเชยเมื่อปฏิบัติงานครบ	6	ปีขึ้นไป	รวมถึงพนักงาน
มหาวิทยาลัยท่ีได้รับการต่อเวลาการปฏิบัติงาน	 ท่ี
ประสงคจ์ะลาออกจากงานก่อนครบกำาหนดระยะเวลา
ท่ีได้รับการต่อเวลาปฏิบัติงานเนื่องจากมีปัญหา
สุขภาพ	 และมีใบรับรองผลการตรวจสุขภาพจาก 

โรงพยาบาลของรัฐ	หรือ	เอกชนหากทำางานครบ	6	ปี
ขึ้นไปก็ได้รับเงินชดเชยเช่นกัน

 สรุปอัตราการจ่ายเงินชดเชยดังนี้
ระยะเวลา เงินชดเชย

120	วัน	-	น้อยกว่า	1	ปี ค่าจ้างอัตราสุดท้าย	1	เดือน

1	ปี	-	น้อยกว่า	3	ปี	 ค่าจ้างอัตราสุดท้าย	3	เดือน

3	ปี	-	น้อยกว่า	6	ปี	 ค่าจ้างอัตราสุดท้าย	6	เดือน

6	ปี	-	น้อยกว่า	10	ปี	 ค่าจ้างอัตราสุดท้าย	8	เดือน

10	ปี	-	น้อยกว่า	20	ปี ค่าจ้างอัตราสุดท้าย	10	เดือน

20	ปี	ขึ้นไป ค่าจ้างอัตราสุดท้าย	13.3	เดือน
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	 ท้ังนีม้ปีระเดน็ท่ีแก้ไขเพิม่เติมอกีคอื	กรณท่ีีอยู่ในระหวา่งการสอบสวนความผิดทางวนัิยอย่างรา้ยแรง	
มหาวิทยาลัยจะชะลอการจ่ายเงินชดเชยไว้	 จนกว่าผลการสอบสวนจะแล้วเสร็จ	 เน่ืองจากผลการสอบสวน
วินัยร้ายแรง	หากปรากฎว่ามีมูลจะทำาให้ไม่มีสิทธิได้รับเงินชดเชย

 3.	พนักงานที่เลือกสวัสดิการรูปแบบที่	1	สามารถเปลี่ยนเป็นรูปแบบที่	2	ได้
	 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยหลัก
เกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
ของพนักงานมหาวิทยาลัย	 (ฉบับท่ี	 5)	พ.ศ.	 2564	
กำาหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีเลือกสวัสดิการ 
ค่ารักษาพยาบาลแบบที่	1	หัก	10%	ของเงินเดือน	คือ
สามารถเบิกได้ท้ังของตัวเอง	 และบุคคลในครอบครัว	
วงเงินไม่เกิน	200,000	บาทต่อปีซึ่งเหลืออยู่ประมาณ	
700	กว่าคน	 สามารถเลือกเปล่ียนเป็นรูปแบบท่ี	 2	 
หัก	 5%	ของเงินเดือนแต่ไม่เกิน	 750	บาท	 และเบิก 

ได้ไม่เกิน	 20,000	บาทต่อปี	 ได้	 และมีผลในวันที่	 1	
ตุลาคมของปีงบประมาณถัดไป	 แต่จะไม่สามารถ
เปล่ียนกลับมาเป็นสวัสดิการรูปแบบที่ 	 1	 ได้อีก	 
ท้ังน้ี	 มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้ผู้ที่เลือกสวัสดิการ 
ค่ารักษาพยาบาลแบบที่	1	เปลี่ยนเป็นแบบที่	2	ได้ตาม
ความสมัครใจ	 ซ่ึงต้องไม่ลืมว่ายังมีการเบิกจ่ายใน 
ส่วนท่ีเกินวงเงินที่กำาหนด	 โดยวิธีการจ่ายร่วมกับ
มหาวิทยาลัย	ในวงเงินไม่เกิน	50,000	บาทต่อปี

 หวังว่าข้อบังคับท้ัง	 3	 ฉบับที่ผ่านสภามหาวิทยาลัย	 
จะเป็นข่าวดีรับปีใหม่สำาหรับทุกท่าน	 สภาคณาจารย์ยังคง 
ทำาหน้าท่ีเพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลมีสวัสดิการท่ีดี	
เพื่อเป็นการสร้างความผูกพันในการทำางานท่ีมหาวิทยาลัย 
	 	 	 	 อันเป็นท่ีรักย่ิงของเรา	 สุดท้ายน้ี	 ขอขอบพระคุณ 
	 	 	 	 	 	 	 ฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัยแทนพนักงาน 
	 	 มหาวิทยาลัยทุกท่านไว้	ณ	โอกาสนี้ครับ
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Plant-based	meat	Plant-based	meat	
เนื้อจากพืช	ต่างจากเนื้อสัตว์อย่างไร?เนื้อจากพืช	ต่างจากเนื้อสัตว์อย่างไร?  
โดย		รองศาสตราจารย์	ดร.ทพญ.ดุลยพร	ตราชูธรรม	โดย		รองศาสตราจารย์	ดร.ทพญ.ดุลยพร	ตราชูธรรม	
  										ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย															ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย					
										สถาบันโภชนาการ	มหาวิทยาลัยมหิดล										สถาบันโภชนาการ	มหาวิทยาลัยมหิดล

เนื้อหา	และอินโฟกราฟฟิกโดย  นางสาวศศินา ธรรมสอน 
นักศึกษาปริญญาโท สาขาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย 

ตรวจทานโดย  รศ.ดร.ทพญ.ดุลยพร ตราชูธรรม สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

 เน้ือจากพืช 	 เทรนด์ ใหม่มาแรงท่ีเริ่มได้รับความนิยมท่ัวโลกมากขึ้น	 เป็น 
ความพยายามในการสร้างแหล่งอาหารใหม่	 ท่ีมีความใกล้เคียงกับเน้ือสัตว์ท้ังใน 
แง่คุณค่าทางโภชนาการ	กล่ิน	 รสและเน้ือสัมผัส	 แต่ได้ประโยชน์เพิ่มเติมจากใยอาหาร 
และสารสำาคัญต่าง	 ๆ	 ในพืชด้วย	 ปัจจุบันโดยทั่วไปพบว่า	 เน้ือจากพืชมักจะมีโปรตีน 
ต่อน้ำาหนัก	 ต่ำากว่าเน้ือสัตว์	 แต่ว่าความสมบูรณ์ของโปรตีนก็มีการพัฒนาให้เทียบเท่า 
เนื้อสัตว์	โดยใช้หลักการผสมผสานโปรตีนจากพืชชนิดต่าง	ๆ 	เพื่อให้ได้กรดอะมิโน	จำาเป็น
ท่ีครบถ้วน	 ข้อดีของเน้ือจากพืชท่ีเหนือกว่าเน้ือสัตว์ก็คือ	 ชนิดของไขมัน	 จะเปล่ียนเป็น 
ไขมันไม่อิ่มตัว	ซึ่งเป็นไขมันดีท่ีร่างกายต้องการ	นอกจากน้ี	 ยังปราศจากคอเลสเตอรอล
ด้วย	อย่างไรก็ตาม	เนื้อจากพืชมีข้อควรระวัง	หลัก	ๆ	2	ประการ	คือ

 1. เนื้อจากพืช มักทำาจากถั่วและธัญพืชต่าง ๆ 
	 	 ซึ่งมีปริมาณวิตามินแร่ธาตุบางชนิดน้อย	 เน้ือจากพืชจึงมักมีการเติม 
สารอาหารรอง	 พวกวิตามินแร่ธาตุเพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิตามินบี	 6	 บี	 12	 
ธาตุเหล็ก	และสังกะส	ีเพือ่ให้ใกล้เคยีงเนือ้สัตว	์แต่โดยมากมกัพบวา่ปรมิาณท่ีเติมคอ่นขา้ง
สูง	 อาจสูงกว่าเน้ือสัตว์ท่ัวไปด้วย	 ดังน้ัน	 การบริโภคเน้ือจากพืช	 จึงควรอ่านฉลาก
โภชนาการให้ดีว่า	มีปริมาณสารอาหารแต่ละชนิดเท่าใด	เพื่อป้องกันการได้รับสารอาหาร
มากเกินไป

 2. เนื้อจากพืชมักต้องแต่งสี กลิ่น รส ให้ใกล้เคียงเนื้อสัตว์ 
  จึงพบว่ามีการใช้ผงชูรส	สี	และสารให้กลิ่นต่าง	ๆ	มากขึ้น	ดังนั้นควรเลือก
เน้ือจากพืชจากผู้ผลิตท่ีน่าเชื่อถือ	 มีการรับรองคุณภาพความปลอดภัยจากองค์กร 
ของรัฐ	 เพื่อป้องกันความเส่ียงจากเน้ือท่ีใส่สีสังเคราะห์	 หรือ	 วัตถุเจือปนอาหารท่ีเป็น
อันตราย
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	 อาจารย์	ดร.ธิติคม	พัวพันสวัสด์ิ	ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล	เข้าร่วมการประชุมท่ีประชุม 
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	(ปอมท.)	สมัยสามัญคร้ังท่ี	12/2564	เม่ือวันท่ี	11-13	ธันวาคม	
2564	ณ	ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย	ช้ัน	5	สำานักงานมหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	
	 ในการประชุมคร้ังน้ี	มีวาระการเลือกต้ังประธานท่ีประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
(ปอมท.)	 ชุดท่ี	 44	 โดยได้รับเกียรติจาก	ศาสตราจารย์คลินิก	นพ.วิรุณ	 บุญนุช	อดีตประธานสภาคณาจารย์
มหาวิทยาลัยมหิดล	และท่ีปรึกษา	ปอมท.	เป็นประธานในการเลือกต้ัง	ผลการเลือกต้ัง		ดังน้ี	
	 ประธานท่ีประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	ได้แก่	
	 	 อาจารย์	ดร.จิรศักด์ิ	บางท่าไม้	
	 	 ประธานสภาอาจารย์	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	
	 รองประธานท่ีประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	คนท่ี	1	ได้แก่
	 	 อาจารย์มนชาย	ภูวรกิจ	
	 	 ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ	
	 รองประธานท่ีประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	คนท่ี	2	ได้แก่
	 	 อาจารย์	ดร.คมเขต	เพ็ชรรัตน์	
	 	 ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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เป็นหนังสือในมหาวิทยาลัย และเป็นสื่อระหว่างคณาจารย์ ในการรับฟังแลกเปลี่ยนทัศนคติ   
ข้อคิดเห็น ทั้งด้านการบริหาร ด้านวิชาการ ด้านสวัสดิการ และอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย บทความ ข้อคิด 
จดหมาย เป็นความเห็นของผู้เขียนเท่านั้น มิใช่ความเห็นของสภาคณาจารย์ เกณฑ์การพิจารณา 
บทความเป็นไปตาม www.senate.mahidol.ac.th/th/regulation.html

บรรณาธิการประจำาฉบับ   ผศ.ดร.ชาญยศ ปล้ืมปิติวิริยะเวช  

กองบรรณาธิการ    ผศ.นพ.กรกฤษณ์ ชัยเจนกิจ  ผศ.นพ.คชินท์ วัฒนะวงษ์  ผศ.ดร.ชาญยศ ปล้ืมปิติวิริยะเวช   
    อ.ดร.ทรงพล องค์วัฒนกุล  รศ.ดร.นริศรา จันทราทิตย์  อ.ทพญ.ปนิดา ภาวิไล  อ.ดร.ประทีป  
     ว่องวีระยุทธ์  ผศ.ดร.วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย  ผศ.ดร.สันติ มณีวัชระรังษี

ประสานงานกลาง    พัชญา วงษ์วันทนีย์  ดาริน พรหมศิลป์

ออกแบบและจัดทำารูปเล่ม    พรศิริ บุญมาวงค์

เจ้าของ     สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล		สำานักงานอธิการบดี		มหาวิทยาลัยมหิดล		ชั้น	5
					 	 	 		999		ถนนพุทธมณฑลสาย	4		ต.ศาลายา		อ.พุทธมณฑล		จ.นครปฐม		73170
					 	 	 		โทรศัพท์	:	0-2849-6351-2		โทรสาร	:	0-2849-6350

 รรณาธิการแถลง บ
โดย		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชาญยศ	ปล้ืมปิติวิริยะเวช

	 ข่าวสภาคณาจารย์ฉบับน้ีซ่ึงถือเป็นฉบับส่งท้ายปี	พ.ศ.	 2564	 และต้อนรับปีใหม่	พ.ศ.	 2565		 
ขอนำาเสนอบทความรายงานจากท่านประธานสภาคณาจารย์เ ร่ือง	 “ข่าวดีรับปีใหม่”	 3	 เ ร่ือง 
เพ่ือเป็นการสร้างความผูกพันในการทำางาน	 ได้แก่	 (1)	 การกระจายอำานาจการพิจารณาตำาแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไปยังส่วนงานนำาร่อง	 8	 ส่วนงาน	 	 (2)	 การเพ่ิมเติมข้อกำาหนดให้จ่ายเงินชดเชย	 
13.3	เท่าของอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้ายแก่พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีทำางานครบ	20	ปีข้ึนไป	เพ่ือให้เทียบเท่า 
กับกฎหมายแรงงาน	 และ	 (3)	การให้สิทธิพนักงานมหาวิทยาลัยสามารถเปล่ียนแปลงการเลือกสวัสดิการ 
จากรูปแบบ	1	เป็น	รูปแบบท่ี	2	ได้	

	 กองบรรณาธิการข่าวฯ	ได้มีมติเห็นชอบให้มีคอลัมน์ประจำา	“กินดี	ปลอดภัย	ไกลโรค”	ซ่ึงเป็นคอลัมน์
ประจำาของข่าวสภาคณาจารย์	 (ต่อเน่ืองจากสภาคณาจารย์ชุดท่ีผ่านมา)	 โดยบทความได้รับการสนับสนุน 
จากสถาบันโภชนาการอย่างดีมาโดยตลอด	และในฉบับน้ีเป็นการนำาเสนอเน้ือหา	เร่ือง	“Plant-based	Meat	 
เน้ือจากพืชต่างจากเน้ือสัตว์อย่างไร”

	 ในโอกาสส่งท้ายปีเก่า	ต้อนรับปีใหม่	กองบรรณาธิการข่าวฯ	หวังเป็นอย่างย่ิงว่า	เพ่ือน	ๆ 	ชาวมหิดล
ทุกท่าน	อยู่ดี	 กินดี	ปลอดภัย	ไกลโรค	สุขกาย	สบายใจ	ทบทวนส่ิงท่ีทำามาตลอดปี	และคิดพัฒนาปรับปรุง 
ให้ดีย่ิง	ๆ	ข้ึน	รวมถึงหากเพ่ือน	ๆ	ชาวมหิดล	มีข้อเสนอแนะเก่ียวกับการทำางานของสภาคณาจารย์สามารถ 
เสนอมาได้หลายช่องทางท้ังทาง	 อีเมล	senate@mahidol.ac.th	หรือ	Facebook	Fanpage	“Mahidol	 
University	Faculty	Senate”	

สวัสดีเพ่ือน	ๆ	ชาวมหิดลทุกท่าน


